



ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับงานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กับหน่วยงานในประเทศที่มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยสำหรับงานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับหน่วยงานในประเทศที่มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มประสบการณ์ในการทำวิจัย ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยกับหน่วยงานในประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์ความรู้และการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างโอกาสในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่ระดับสากล นั้น

บัดนี้คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยได้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมติพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่ออาจารย์ และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ระบุในบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสามารถขอรับเอกสารสัญญาเงินทุนและสัญญาค้ำประกันได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา และนำส่งสัญญาเงินทุนและเอกสารประกอบการทำสัญญาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ชัมภรัตน์)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผลการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับงานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับ
หน่วยงานในประเทศที่มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง	คณะผู้วิจัย	ผลการพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์			
๑	พันธุศาสตร์เซลล์เปรียบเทียบระหว่างปลากัด ป่าอีสาน(Bettasmaragdina) และปลากัดจีน (B.splendens)	ดร.ประวีร์ณ์ สุพรรณอ่วม รศ.ดร.อลงกรด แทนออมทอง	ไม่อนุมัติ
๒	สำรวจนิเวศวิทยากลายไม้อิงอาศัยในป่าชุมชน บ้านท่าลั้ง จังหวัดอุบลราชธานี	อาจารย์จักรพงศ์ แท่งทอง ดร.สันติ วัฒนฐานะ อาจารย์ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช	อนุมัติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			
๓	การพัฒนารูปแบบค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยกระบวนการรู้คิดในการอบรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	อาจารย์จุฑามณี ทิพราช ผศ.ดร.เสรี สมชอบ ผศ.สุรณี แก้วกลม	ไม่อนุมัติ
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ			
๔	การพัฒนากลยุทธ์ตลาดเพื่อสร้างความ ได้เปรียบเชิง การแข่งขันสำหรับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมใน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการความ ร่วมมือระหว่างบริษัทสยามแม่โคโครจำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	ผศ.นรินทร์ ยุวดีนิเวศ อาจารย์อุมารินทร์ ราตรี อาจารย์บุษยมาศ ชื่นเย็น ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ ที่ปรึกษา รศ.ปิยนิภูฏ์ โชติวณิช ดร.พิมุกต์ สมชอบ	ไม่อนุมัติ
๕	การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานที่มีต่อ ประสิทธิภาพของสหกรณ์การศึกษา สหกรณ์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	อาจารย์อโนชา สุวรรณสาร นายสุกิจ ชุมพิกกิจ อาจารย์วรรณุช กุอุทา อาจารย์ฤติมา มุ่งหมาย อาจารย์กฤตยกมล ธานีสงฆ์	ไม่อนุมัติ
๖	การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ผลิต สินค้า OTOP ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับกรม พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย	อาจารย์ฤติมา มุ่งหมาย นายสุวรรณ จันทร์เกษร อาจารย์วรรณุช กุอุทา อาจารย์อโนชา สุวรรณสาร อาจารย์กฤตยกมล ธานีสงฆ์	ไม่อนุมัติ

<u>คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก</u>			
๗	การสำรวจพืชในวงศ์ Cannabaceae ที่สามารถผลิตสาร Xanthohumol	ดร.อนัญญา เคชะคำภู ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ดร.ปรัชญา ศรีสง่า	ไม่อนุมัติ
<u>คณะเกษตรศาสตร์</u>			
๘	ผลของโปรตีนและหอยเชอร์รี่ 3 ระดับที่มีผลต่อเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอไทย	ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภัชญา ธาณี	ไม่อนุมัติ

Signature